



มูลนิธิดวงแก้ว

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โครงการ เจริญพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช " รอยยิ้มเพื่อพ่อ "

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นวโรกาสที่สำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยทั้งมวล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ของพวกเรา จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา หรือ 6 รอบ ตลอดเวลา พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนัก เพื่อพวกเราทุกคนอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ มูลนิธิดวงแก้ว จึงได้จัดทำโครงการเจริญพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช " รอยยิ้มเพื่อพ่อ " ขึ้น เพื่อรอยยิ้มของปวงชนชาวไทย เพื่อรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน เพื่อความรักอันบริสุทธิ์ ที่พระองค์ทรงหยิบยื่นให้กับพวกเราชาวไทยทุกคน เราขอทำสิ่งที่ดี ที่เราอาจสามารถกระทำได้ ด้วยแรงกายแรงใจ เพื่อพระองค์ท่าน พระผู้สถิตย์ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวล มูลนิธิดวงแก้ว และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กองทัพเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฯลฯ ได้ร่วมกันสืบทอดเจตนารมย์จัดทำเป็นโครงการเจริญพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ให้ชื่อว่า **โครงการ " รอยยิ้มเพื่อพ่อ "**

โครงการ " รอยยิ้มเพื่อพ่อ " ที่มูลนิธิดวงแก้ว ได้ตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระเกียรติ
พระองค์ท่านได้แก่

1. โครงการรณรงค์ต่อต้านความพิกارในชนบท
2. โครงการโรงเรียนในฝันสร้างรร.บ้านห้วยทรายขาว
3. โครงการจัดสร้างวัดป่าเจริญพระเกียรติ
4. โครงการจัดสร้างวัชรธรรมสถาน
5. การจัดทำหนังสือ " รอยยิ้มเพื่อพ่อ "



มูลนิธิดวงแก้ว

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โครงการ สถานปฏิบัติธรรม " วัชรธรรมสถาน "

ความเป็นมา

ในทุก ๆ ครั้งที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พวกเราได้มีโอกาสที่จะไปทำบุญทำกุศลร่วมกัน ณ วัดวาอารามต่างๆ ในระหว่างทาง พวกเราตระหนักถึงความสำคัญทางด้านจิตใจ ว่าแท้จริงแล้ว ความสุขสงบของจิตใจที่ปราศจากความเร่งร้อน ความโลภ และความทยานอยากต่าง ๆ นั้น คือความสุขที่แท้จริง พวกเราไม่อาจจะยืมความสุขให้กับพวกเขาเฉพาะเพียงแค่การผ่าตัดรักษาแต่ร่างกายภายนอกเท่านั้น ถึงแม้พวกเขาจะหายจากความพิการ พวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงมีความทุกข์เรื่องอื่น ๆ ต่อไปอย่างไม่จบสิ้น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขา ในชนบทที่ห่างไกล ณ ที่มีความด้อยโอกาสในสังคมการพัฒนาทางวัตถุอย่างเต็มตัวไม่อาจช่วยพวกเขาได้เลย การนำธรรมะอันบริสุทธิ์จากพุทธศาสนาไปมอบให้พวกเขาเหล่านั้น จะสร้างหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเขาไว้ได้ แม้แต่พวกเราเองก็จะได้พบความสุขสงบของจิตใจเช่นกัน ลาก ยศ ชื่อเสียง ที่ได้มาก็ยังไม่เพียงพอ ทั้งยังจะสร้างความทุกข์ทรมานแก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป วัดและสถานปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรวมของชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจ และสังคมของพวกเขาไว้ได้เป็นอย่างดี ทางมูลนิธิฯ ได้มีกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะช่วยทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในเมืองและชนบทตลอดมา ในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้พวกเราจึงจัดทำโครงการ สถานปฏิบัติธรรม ขึ้น ซึ่งต่อมาได้รับมอบที่ดินประมาณ 10 ไร่ ณ ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ ท่านพระเทพวัชรธรรมาภรณ์ เพื่อจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรม ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นที่พักที่ปฏิบัติของผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย จะได้มาประพฤติปฏิบัติ สนทนา ศึกษาหาความรู้ร่วมกัน และเพื่อให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เรียนรู้แนวทาง



มูลนิธิดวงแก้ว

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดความสุขต่อตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้สังคมมีแต่
ความร่มเย็น
ประเทศชาติสุขสงบในที่สุด

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2541 กำหนดแล้วเสร็จเบื้องต้นในปี พ.ศ.
2545 กำหนดวางศิลาฤกษ์ ในเดือนธันวาคม 2541 มีแนวทางปฏิบัติ
ธรรมตามสายวัดป่า จัดอบรมธรรมะร่วมกับการปฏิบัติธรรมเป็นหลักสูตร
ครั้งละ 7-10 วัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ชั้นที่ 1 เบื้องต้น
เพื่อจะได้รู้จักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง มีการสอบ
และอบรมข้อธรรมหลักพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง
สำหรับพุทธศาสนิกชน ชั้นที่ 2 มุ่งเน้นที่จะสอบและแนะนำแนวทางนำ
ธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนการปฏิบัติจะสอนแนวทางเจริญสติปัฏ
ฐานสี่ เพื่อที่จะได้มีสติระลึกถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละขณะ จะได้
ไม่หลงทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร หรือเป็นการลดละความต้องการ
ความเร่าร้อนของจิตใจลงได้ ทำให้ชีวิตมีแต่ความสงบ ทั้งชีวิต
ส่วนตัว ชีวิตการงาน สังคมและครอบครัวจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ด้วย ชั้นที่ 3 มุ่งเน้นที่จะสอนแนวทางการดับทุกข์ในชีวิต เมื่อได้
ประพฤติปฏิบัติธรรมไปถึงระดับหนึ่งแล้ว ผู้นั้นจะเริ่มเห็นความจริงของ
ชีวิต เห็นความทุกข์ที่เกิดในจิตใจเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่น
นั้น เราจะได้เชิญครูบาอาจารย์ ที่สามารถให้การชี้แนะหลักธรรมคำ
สอนที่เหมาะสมพร้อมทั้งหลัก ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องจำเป็นในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหลักใหญ่คือการเจริญ วิปัสสนาปัญญา ปัจจุบัน
ได้ดำเนินการถมที่และปรับพื้นที่ เตรียมก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้าง
รั้วรอบบริเวณสถานปฏิบัติธรรมอยู่

งบประมาณดำเนินการเบื้องต้น 25,000,000 บาท



มูลนิธิดวงแก้ว

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

สรุป

สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ได้จัดสร้างขึ้นสำหรับผู้สนใจในแนวทาง การปฏิบัติธรรมสายพระป่ากรรมฐาน เริ่มสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2539 โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการอบรมปฏิบัติธรรมแก่บุคคลทั่วไป ให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มูลนิธิดวงแก้วจึงได้พัฒนาให้เป็นธรรมสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวได้เมตตาเปิดให้เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และมารับผ้าป่าช่วยชาติอีกครั้งเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการมูลนิธิดวงแก้วจึงได้กราบถวายวัชรธรรมสถานแห่งนี้แด่องค์ท่านเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

แนวทางการจัดอบรม ปกติครั้งละ 3-5 วัน (ศุกร์-อาทิตย์) ทุกๆ เดือนๆ ละ 1-2 ครั้ง โดยกราบอาราธนาพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐาน ทั่วประเทศมาให้การอบรม และระหว่างไม่มีการอบรม ก็เปิดให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้งสามารถสมัครเข้ามาใช้สถานที่เพื่อการปฏิบัติเดี่ยวได้ครั้งละไม่เกิน 7-10 วัน พระภิกษุสงฆ์ได้ไม่เกิน 1 เดือน ยกเว้นจำพรรษาไม่เกิน 4 เดือน การเข้าปฏิบัติเดี่ยวแต่ละครั้งจะรับเข้าปฏิบัติไม่เกิน 10 คนในเวลาเดียวกันและไม่รับการเข้าปฏิบัติเป็นคณะ พระภิกษุสงฆ์ ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ส่งมาดูแล สามารถอยู่ได้ตาม ที่พ่อแม่ครูอาจารย์พิจารณาเห็นควร ทั้งนี้ผู้เข้าปฏิบัติจะต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่รบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ